



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
21 กรกฎาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. ฟ้าทะลายโจร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน, ผู้จัดการ, ch3,hfocus,sondhitalk)

- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แถลงข่าวภายหลังจัดเวทีประชุมวิชาการฯ "สมุนไพรฟ้าทะลายโจรกับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมว่า เรื่องนี้เกิดจากการมีผลงานวิจัยออกสื่อไปว่า การใช้ฟ้าทะลายโจรอาจไม่มีประโยชน์และเกิดผลข้างเคียงจากตับอักเสบ ทำให้คนไข้ยาและประชาชนเกิดความสับสน ทั้งนี้ จากข้อมูลนักวิชาการในหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ยังยืนยันว่าฟ้าทะลายโจรยังใช้ได้ดี ไม่เฉพาะรักษาโรคโควิด-19 เท่านั้น ยังใช้ได้ในช่วงหวัดใหญ่และหลายโรคที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่บอกว่ามีผลต่อบั้นั้น ในทางการดูแลคนไข้เราไม่ได้ใช้การตรวจเลือดเป็นตัวนำอย่างเดียวนะ เราจะใช้อาการทางคลินิกประกอบด้วย ซึ่งที่งานวิจัยนี้ออกสื่อไปไม่หมด คือ ผลเลือดติดตามต่อได้ 1 เดือน กลับเป็นปกติ คือคือยี่เวิร์ดสำคัญ เรามีงานวิจัยศึกษาต่างๆ และการรวบรวมงานวิจัยที่มีอยู่ คนไข้เป็นหลักพันคน ยืนยันว่า ฟ้าทะลายโจรไม่ได้มีผลต่อบั้นเลย แต่อาจมีผลข้างเคียงอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตับ เป็นข้อมูลยืนยันประชาชนว่า ฟ้าทะลายโจรไม่ได้มีปัญหาต่อบั้น กลับกันมีการพูดว่าใช้ฟ้าทะลายโจรเพื่อให้ตับฟื้นตัวขึ้นมาเวลาให้เบื่อบั้นอาจทำให้ตัวเอนไซม์ที่เจาะในเลือดสูงขึ้นมานิดหน่อย จากนั้นก็กลับมาสู่ปกติต่อไป เป็นข้อมูลที่ฟังจากอาจารย์ทุกท่านจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอยู่ ฟ้าทะลายโจรไม่ได้ทำให้เกิดตับอักเสบและเกิดปัญหาจากการรับยาฟ้าทะลายโจร เป็นข้อสรุปจากงานเสวนาที่อยากสื่อสารประชาชนทั่วประเทศ ว่าเมื่อเกิดไม่สบายจากไข้หวัดหรือสงสัยจะติดโควิด-19 ยืนยันว่ายังสามารถใช้ฟ้าทะลายโจรได้

2. เตือน ฝ้าระวังการระบาด 'โควิด' จาก 'น้ำเสีย'

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(คมชัดลึก สยามรัฐ ไทยโพสต์ thebangkokinsight)

- องค์การอนามัยโลก แนะนำให้ชาติสมาชิกฝ้าระวังการระบาด โควิด-19 จาก 'น้ำเสีย' (Wastewater Surveillance) ผนวกกับการฝ้าระวังจีโนมิกส์ (Genomic Surveillance) เพื่อ "ชะลอ" หรือ "ซื้อเวลา" การแพร่ระบาดของ โควิด' ด้วยการวิเคราะห์สารพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19 ที่ปะปนอยู่ในน้ำเสีย ซึ่งประชาชนได้ขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระไหลมารวมกันในบ่อบำบัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับการไหลเวียนและการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ภายในชุมชนนั้นๆ เป็นเสมือนสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่จะมีผู้เจ็บป่วยและต้องเข้ารับรักษาตัวใน รพ. ประมาณถึง 4-6 วัน (ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค สหรัฐอเมริกา (US CDC)) เป็นการชะลอหรือการซื้อเวลา (delay or buy time) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้มีเวลาเตรียมพร้อมและออกมาตรการเพื่อการลดหรือบรรเทาผลกระทบของการระบาด (outbreak) จากโควิด-19



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

การถ่ายโอน รพ.สต.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)

-ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการกิจการถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อบต. ครั้งที่ 4/ ได้พิจารณาความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา เช่น การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ ให้ อบจ.ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มี อบจ. ขอรับการถ่ายโอน รพ.สต. เพิ่มเป็น 58 จังหวัด และมีผู้สมัครใจแล้วนับหมื่นราย โดยที่ประชุมรับทราบจาก สธ.ว่า จำนวนบุคลากรที่ยื่นถ่ายโอนปี 2566 และ 2567 มีความประสงค์ “ขอยกเลิก” การถ่ายโอน โดยทั้งหมดมีหนังสือและเอกสารยินยอม และแจ้งความประสงค์แล้วที่ประชุมยังพิจารณาแนวทางการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการกรณีถ่ายโอนภารกิจ ให้ อบจ. โดยเฉพาะบุคลากรที่เข้าข่าย พิจารณาการจัดสรรงบประมาณ สปสช. สำหรับ รพ.สต.ที่ถ่ายโอนไปยัง อบจ. นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณา การจ่ายค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตให้ สอน. และ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่ อบจ. ในปีงบประมาณ 2566 โดยที่ประชุมมีการพิจารณาให้หน่วยงานที่รับถ่ายโอน ดำเนินการเข้าใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ส่งผลกระทบต่อบริการประชาชน ล่าสุดพบว่า ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ได้ยุติการให้บริการแก่หน่วยงานที่ถ่ายโอน รวมถึงพิจารณาการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก ให้ สอน. และ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่ อบจ. ในปีงบประมาณ 2566 ในคราวเดียวกันด้วย ขณะที่มีการพิจารณา ผลการประเมินความพร้อมของ “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ที่เหลือ และ พร้อมจะรับการถ่ายโอน ปีงบประมาณ 2568

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประชุมพัฒนาระบบด้านยาและงานเภสัชกรรม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ thailandplus)</p> <p>- นพ. ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัด สธ. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบด้านยาและงานเภสัชกรรมในรพ.และสสจ. ทั่วประเทศภายใต้แนวคิด “Synergy For Medication Safety รวมพลังเพื่อความปลอดภัยด้านยา” มุ่งเน้นสร้างคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยด้านยาให้กับประชาชน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ 12 เขตสุขภาพที่มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านยา ระดับดีเด่น รวม 288 แห่ง</p>	-
<p>กรม สบส. เชิดชูเครือข่ายแกนนำสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณให้กับเครือข่ายแกนนำสุขภาพ ประจำปี 2565 ในเวทีวิชาการเสริมพลังการพัฒนาแกนนำสุขภาพ รวม 140 รางวัล ผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพและสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง สามารถจัดการปัญหาสุขภาพได้ด้วยตนเอง</p>	-
<p>ตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุสามเณร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ, thecoverage)</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย รพ.สงฆ์ - ภาศึเครือข่าย จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุสามเณรในเขตพื้นที่กทม.ในปีงบประมาณ 2566 เริ่มเดือนมี.ค. - ก.ค. 66 ถวายการตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุสามเณรในเขตกทม.เป้าหมาย จำนวน 3,000 รูป/ราย เพื่อตรวจประเมินคัดกรองสุขภาพเชิงรุกความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคทางทันตกรรม โรคทางการได้ยิน โรคปอด และโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น</p>	-
<p>เตือนภาวะ "ข้อเข่าเสื่อม"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน คอลัมน์ส่องโรคไขสุขภาพ)</p> <p>- นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะ "ข้อเข่าเสื่อม" ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวและการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ สถาบันประสาทวิทยา เปิดให้บริการ คลินิกสูงอายุคุณภาพในวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน และให้บริการ คลินิกนอกเวลาราชการ (SMC) ในวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน</p>	-
<p>แบ่งฝุ่นที่ขายในไทยปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.,มติชน, ข่าวสด, ejan, ch7, nationtv, thainews, komchadluek, mcot,linetoday thebangkokinsight, fm91bkk, prachachat,mcot)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวยชัย รองเลขาธิการ อย. เผย กรณีจากข่าวต่างประเทศที่มีผู้ฟ้องร้องบ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน กรณีใช้แบ่งฝุ่นเด็กของบริษัทแล้วเป็นมะเร็งบริเวณเนื้อเยื่อรอบหัวใจ สาเหตุจากในแบ่งมีแร่ใยหินปนเปื้อน และคณะลูกขุนของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาสั่งให้บริษัทจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องร้องนั้น อย. ยืนยัน “แบ่งฝุ่นเด็ก” ที่จำหน่ายในประเทศไทยไม่มีการปนเปื้อน “แร่ใยหิน” มีการเฝ้าระวังตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวดสม่ำเสมอ ขอผู้บริโภควางใจ โดยแบ่งฝุ่นโรยตัวเป็นเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบหลัก คือ ทัลคัม เป็นแร่ธาตุที่พบได้ตามธรรมชาติ ช่วยดูดซับความชื้น ไม่มีการปนเปื้อนของแร่ใยหิน เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ปัจจุบันทัลคัมยังคงเป็นสารที่ปลอดภัย สามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางได้</p>	-
<p>สปสข.แจงปรับข้อมูลเบิกจ่ายเหลือ 13 แพ้ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Mgonline)</p> <p>- พล.อ.อ.นพ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สายงานบริหารกองทุน สปสข. กล่าวในการจัดประชุมชี้แจงการพัฒนาโครงสร้างชุดข้อมูล 13 แพ้ม ว่า แนวคิดการพัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐานการเบิกจ่าย 13 แพ้ม จาก 16 แพ้ม จะกำหนดโครงสร้างชุดข้อมูลให้หน่วยบริการเท่าที่จำเป็นสำหรับการเบิกจ่ายและตรวจสอบเท่านั้น โดยเน้นข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ HIS หรือระบบสารสนเทศของหน่วยบริการ ให้สามารถนำข้อมูลในระบบ HIS มาส่งเพื่อเบิกจ่ายโดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อลดภาระและลดความผิดพลาดในการส่งข้อมูล เริ่ม 1 ต.ค.นี้ เฉพาะ รพ.ที่มีความพร้อมก่อน หากยังไม่พร้อมใช้ระบบเดิมส่งข้อมูลได้</p>	-
<p>มะเร็งรักษาทุกที่ พบร้องเรียนเรียกเก็บเงิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์(มติชน)</p> <p>- พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการ สปสข. กล่าวว่า สปสข.ได้ประเมินความพึงพอใจต่อนโยบาย มะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ โดยปี 2564 พบว่าประชาชนพึงพอใจอยู่ที่ 8.50 จาก 10 คะแนน ส่วนผู้ให้บริการพอใจอยู่ที่ 8.54 จาก 10 คะแนน ขณะที่ปี 2565 ประชาชนพึงพอใจ 8.19 และผู้ให้บริการ 8.55 สำหรับเรื่องร้องเรียน ปี 2564 มี 96 เรื่อง ปี 2565 มี 28</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เรื่อง ปี 2566 มี 35 เรื่อง เรื่องร้องเรียนพบมากในเขต 13 กทม.และปริมณฑล เขต 4 เขต 5 และเขต 6 โดยตลอด 3 ปี พบเป็นเรื่องร้องเรียนการเรียกเก็บเงิน 30 เรื่อง และไม่ได้รับการบริการตามสิทธิที่กำหนด 26 เรื่อง</p>	
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ:เว็บไซต์(ch7) -กรณีที่มีผู้โพสต์คลิปวิดีโอให้ข้อมูลด้านสุขภาพเกี่ยวกับการนอนตะแคงขวา ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ หลีกเลี้ยงโรคสมองเสื่อม ทางสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า โรคอัลไซเมอร์ สัมพันธ์กับการสะสมของโปรตีนที่ผิดปกติในสมอง ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุนว่า การนอนหลับที่ดี ระยะเวลาเพียงพออย่างเหมาะสม ซึ่งทำให้เกิดช่วงการนอนหลับลึกเป็นคลื่นความถี่ต่ำ (slow wave sleep) ได้มาก จะช่วยกำจัดโปรตีนที่ผิดปกติเหล่านี้ออก และชะลอความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อมูลสนับสนุนว่าท่านอนตะแคง จะสัมพันธ์กับช่วยกำจัดโปรตีนที่ผิดปกตินี้แต่อย่างใด เนื่องจากสมองมีระบบหลอดเลือดและดำที่สมมาตรกันสองด้านอยู่แล้ว ทำให้กระบวนการไหลเวียนเลือดในสมองในคนสุขภาพดีปกติ สามารถดำเนินไปได้ทั้งสองด้าน ไม่จำเป็นต้องกระตุ้นโดยการหันหรือตะแคงไปข้างใดข้างหนึ่ง</p>	
<p>ทลาย13โกดัง ซุกหมูเถื่อน2.2ตัน สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) ,เว็บไซต์ ,komchadluek ,bangkokbiznews ,ejan ,ข่าวสด) -พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. พร้อมด้วย บก.ปคบ. ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ บูรณาการเข้าตรวจสอบ สถานที่ต้องสงสัยทั้งหมด 13 แห่ง ในพื้นที่ จ.ชลบุรี-ขอนแก่น आयัดซากสุกรแช่แข็ง 2.2 ตัน เนื้อสัตว์อื่นอีก 200 ก.ก. ยังไม่พบที่มา เข้าข่ายผิดพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์-พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ ผบ.ตร.ฝากเตือน พบเบาะแส แจ้งสายด่วน บก.ปคม.1135 กับแอปฯกรมปศุสัตว์ DLD 4.0 ซึ่หมูเถื่อนเสี่ยงเชื้อโรค- อหิวาต์แอฟริกาหมู</p>	
<p>อากาศร้อนทั่วโลก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์) -นายแพทย์ เท-ดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่า สภาพอากาศที่ร้อนจัด จะส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนที่รับมือได้น้อยที่สุด เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ เด็กและทารก พร้อมเน้นย้ำว่า ปัญหาดังกล่าวจะเพิ่มแรงกดดันต่อระบบสาธารณสุข นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก กำลังทำงานร่วมกับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก เพื่อสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับสภาพอากาศร้อน เพื่อประสานงานการเตรียมความพร้อม และลดผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนมากเกินไป ซึ่งมีผลต่อสุขภาพ ขณะที่ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ระบุว่า อุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงข้ามคืน มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ เนื่องจากร่างกายไม่สามารถฟื้นตัวจากวันที่อากาศร้อนได้ ส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจวาย และเสียชีวิตมากขึ้น</p>	